



## บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ จัดทำขึ้นระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อให้ความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน การผลิตและพัฒนาครูคุณภาพ การพัฒนานักศึกษา และครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการศึกษา การสนับสนุนการบริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง ให้มีศักยภาพ ความเข้มแข็งทางวิชาการ และเกิดสมรรถนะทางวิชาชีพสู่ท้องถิ่น และสังคมต่อไป

ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงความร่วมมือ ดังนี้

๑. ให้ความร่วมมือ สนับสนุน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง เป็นโรงเรียนเครือข่ายในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สำหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

๒. ส่งเสริม สนับสนุน ในการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง และบุคลากรในสถานศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

๓. ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย การเสนอขอทุนการวิจัย การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา การนำ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษาครู คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

๔. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา กำกับ ติดตาม ประเมินผลการนำ ความรู้ ทักษะ ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน

๕. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่สนใจในการดำเนินกิจกรรมทาง วิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการ

๖. ร่วมจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ หรือตามที่หน่วยงานได้พิจารณาเห็นควรหรือเห็นชอบร่วมกัน

ทั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะประสานความร่วมมือระหว่างกันและจะสนับสนุนการดำเนินงาน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุด บันทึกข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ทุกหน่วยงานได้ลงนามเป็นต้นไป โดยมีขอบเขตของความร่วมมือเป็นเวลา ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจนถึงสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

บันทึกข้อตกลงนี้ จัดทำขึ้นเป็น ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกฝ่ายได้อ่านทำความเข้าใจตามข้อตกลงโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงนามไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ ๑ ฉบับ

ลงนาม ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๓๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ลงชื่อ 

(รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

จังหวัดลำปาง

ลงชื่อ 


(ว่าที่ร้อยตรีชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์)

ประธานคณะกรรมการประสาน  
และส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิดา เหล่มตระกูล)

คณบดีคณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
(พยาน)

ลงชื่อ 

(นายอรุณศักดิ์ ขันบุญผูก)

หัวหน้าวิชาการโรงเรียนพินิจวิทยา  
(พยาน)